

\*  
Số 164-BC/BTG

## **BÁO CÁO**

**Công tác khoa giáo quý I và phương hướng quý II năm 2018**

### **I/ Công tác tham mưu, phối hợp:**

Trong quý I/2018, tham mưu với các cơ quan liên quan tham mưu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhiệm vụ sau:

+ Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của BCHTW (khóa X) “về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”

+ Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 24 - CT/TW của Ban Bí thư (khóa X) về “*phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới*”

+ Báo cáo kết quả hoạt động văn hóa, văn nghệ mừng xuân Mậu Tuất 2018 trên địa bàn huyện Hón Quản.

### **II/ Một số hoạt động của các ngành thuộc khối Khoa giáo:**

#### **1/ Lĩnh vực Giáo dục đào tạo.**

Tham mưu bổ sung đủ 100% lương, chế độ cho giáo viên, nhân viên. Tiếp tục hướng dẫn kế hoạch kiểm tra nội bộ cho các đơn vị trường học; ban hành công văn hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ các trường; phối hợp với Sở Giáo dục đào tạo tổ chức thi học sinh giỏi cấp tỉnh cho Khối học sinh Trung học cơ sở. Nhìn chung, lĩnh vực Giáo dục & Đào tạo trong quý I/2018 hoạt động đạt kết quả tốt, Phòng GD&ĐT đã phối hợp với chính quyền địa phương chỉ đạo các trường bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa. 100% các trường trong địa bàn huyện tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, đảm bảo mỗi trường có một đội văn nghệ. 100% các trường nhận chăm sóc các Nhà bia tưởng niệm, Đài Liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, gia đình chính sách... Hầu hết các trường phổ thông đều tổ chức các hoạt động tập luyện thể dục thể thao chính khóa và ngoại khóa, tổ chức các giải đấu thể thao cấp trường như thi giải bóng đá, bóng chuyền, cờ vua.... Đặc biệt, 100% các trường phổ thông đều tổ chức Hội khỏe Phù đồng theo quy định và thành lập được các câu lạc bộ như Bóng đá, Bóng chuyền, Võ thuật, Aerobic...Ngoài ra, Phòng Giáo dục & Đào tạo chỉ đạo Ban Giám hiệu phối hợp Công đoàn các trường tổ chức các hoạt động ủng hộ tết cho học sinh nghèo; thăm hỏi, chăm lo cán bộ, giáo viên trong dịp tết nguyên đán. Trường PTTH tổ chức hội trại mừng Đảng, mừng xuân.

#### **2/ Lĩnh vực y tế.**

Phòng Y tế thường xuyên bám sát sự chỉ đạo của UBND huyện, đồng thời tập trung chỉ đạo Trung Tâm y tế làm tốt công tác khám chữa bệnh cho nhân dân. Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực Y tế được đẩy mạnh, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được tăng cường và nâng cao hiệu quả hơn. Tổng số cơ sở hành nghề Y tư nhân hiện có: 15 cơ sở. Trong đó: phòng khám chuyên khoa: 04 cơ

sơ, dịch vụ y tế: 06 cơ sở, Phòng khám y học cổ truyền: 02 cơ sở, Nha khoa: 03 cơ sở. Tổng số cơ sở hành nghề Dược tư nhân hiện có 48 cơ sở. Trong đó: 34 quầy thuốc, 14 đại lý bán lẻ thuốc tây. Tổng số cơ sở và giường bệnh: 14/105 (cơ sở/giường); số giường của TTYT huyện: 80 giường; số giường của TYT xã: 65 giường.

Công tác thanh tra, kiểm tra được quan tâm, đặc biệt là kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP), các bếp ăn tập thể được cải thiện đáp ứng tốt theo quy định VSATTP. Các cơ sở kinh doanh thực phẩm sắp xếp, bố trí thực phẩm gọn gàng, thông thoáng, sạch sẽ, trang trí đẹp mắt. Cơ sở kiểm tra hàng hóa thường xuyên nên không xảy ra trường hợp hết hạn sử dụng. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thực hiện tốt các điều kiện về an toàn vệ sinh thực phẩm: có trang thiết bị phục vụ bảo hộ lao động, khám sức khỏe định kỳ, có bình phòng cháy chữa cháy. Tổ chức kiểm tra liên ngành an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018. Tổng cơ sở kiểm tra: 79 cơ sở, trong đó: Số cơ sở vi phạm: 01 cơ sở, với tổng số tiền phạt là 600.000đ.

Lĩnh vực y tế đã khám và chữa bệnh cho 9.872 lượt người; trong đó (trẻ em dưới 06 tuổi: 2036 trẻ em, Bảo hiểm Y tế 4208), điều trị nội trú: 2.281 lượt. Nhìn chung công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn huyện không ngừng được tăng cường và nâng cao hiệu quả, công suất sử dụng giường bệnh đạt trên 72%.

### **3. Lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội.**

#### *3.1. Công tác tham mưu.*

Phòng Lao động TBXH tham mưu UBND huyện thực hiện tốt công tác chăm lo Tết Nguyên Đán cho gia đình chính sách, người nghèo, đối tượng BTXH, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn toàn huyện; ban hành Quyết định hưởng trợ cấp BTXH phát sinh là 3 hồ sơ với số tiền là 1.215.000 đ, thôi hưởng trợ cấp đối tượng BTXH là 02 hồ sơ với số tiền là 2.160.000 đ, hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị UBND huyện ra quyết định hưởng trợ cấp BTXH cho 85 hồ sơ người già từ 80 tuổi trở lên với số tiền là 23.220.000 đ; điều chỉnh, đính chính nội dung thông tin 2 hồ sơ hưởng trợ cấp BTXH.

#### *3.2. Công tác chính sách người có công và chăm sóc trẻ em.*

Giải quyết hồ sơ mai táng phí nguồn Trung ương, mai táng phí theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg, Quyết định 62/2011/QĐ-TTg, Quyết định 03/2010/QĐ-TTg, người HDKC. Thực hiện tốt việc chi trả trợ cấp hàng tháng và 01 lần cho đối tượng chính sách người có công và thân nhân người có công; tặng quà Tết Mậu Tuất năm 2018 cho Mẹ Việt Nam anh hùng và các gia đình chính sách người có công, thân nhân thờ cúng liệt sỹ, thờ cúng Mẹ Việt Nam anh hùng. Giải quyết xác nhận cho 02 trường hợp thân nhân gia đình liệt sỹ đến thăm viếng và tìm kiếm mộ (tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Hớn Quản).

Trong Quý I đã cấp phát thẻ BHYT cho 2.839 đối tượng chính sách người có công năm 2018. Giải quyết hồ sơ mai táng phí nguồn Trung ương theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg, Quyết định 62/2011/QĐ-TTg, Quyết định 142, đối tượng thanh niên xung phong, người hoạt động kháng chiến, Thương bệnh binh, thân nhân liệt sỹ... cho 12 đối tượng với tổng số tiền: 149.418.000đ. Giải quyết hồ

sơ mai táng phí nguồn địa phương theo Quyết định số 03/2005/QĐ-UBND tỉnh Bình Phước cho các đối tượng hưu trí, đối tượng chính sách người có công, Đảng viên 50 tuổi Đảng... cho 7 đối tượng với tổng kinh phí là: 24.500.000đ. Chi trả trợ cấp tháng 1 năm 2018 cho 610 đối tượng chính sách với số tiền là: 997.321.506đ.

### 3.3. Công tác Bảo trợ xã hội.

Trợ cấp cho 1.654 đối tượng với tổng số tiền là: 1.263.600.000đ; quà Tết cho 1.654 đối tượng (trong đó: người cao tuổi 979 đối tượng trị giá phần quà 400.000đ với tổng số tiền là: 391.600.000đ, cấp tiền quà Tết cho 607 đối tượng người khuyết tật nặng với tổng số tiền 242.800.000đ (mỗi phần trị giá 400.000đ) và cấp cho 68 đối tượng khác với tổng số tiền 20.400.000đ (mỗi phần quà trị giá 300.000đ).

## 4/ Lĩnh vực Văn hóa – Thông tin.

4.1. Công tác tham mưu. Tham mưu UBND huyện kế hoạch của Ban chỉ đạo các ngày lễ lớn huyện về việc tổ chức các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân Mậu Tuất năm 2018, gắn kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/2/2018); kế hoạch tổ chức duy trì và mở rộng mô hình Phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn huyện Hớn Quản năm 2018; kế hoạch thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh” trên địa bàn huyện Hớn Quản năm 2018; Quyết định thành lập Giám đốc và Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Học tập cộng đồng 13 xã trên địa bàn huyện. Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao mừng Đảng, mừng Xuân.

4.2. Đài Truyền thanh - Truyền hình: Duy trì công tác tuyên truyền phát thanh theo định hướng của Ban Tuyên giáo Huyện ủy, sự quản lý về mặt chuyên môn của Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh; tuyên truyền kịp thời những sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước, địa phương, các hoạt động chuẩn bị đón tết Nguyên Đán Mậu Tuất năm 2018; ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2018); làm tốt công tác thông tin tuyên truyền cổ động phục vụ nhiệm vụ chính trị kinh tế – văn hoá – xã hội của địa phương và đất nước. Trong quý, Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện đã sản xuất 04 phóng sự, phát: 143 tin, 16 bài; cộng tác với Đài tỉnh: cộng tác Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh 29 tin, 04 phóng sự, thực hiện 08 chương trình; gửi báo Bình Phước: 20 tin, 10 bài; gửi website huyện: 29 tin. Tổng số 270 giờ, trong đó: số giờ phát thanh địa phương là 60 giờ, số giờ còn lại tiếp sóng đài Phát thanh – Truyền hình Bình Phước và Đài Tiếng nói Việt Nam.

### 4.3. Công tác thanh tra, xử lý vi phạm:

Đội kiểm tra liên ngành, văn hóa – xã hội huyện đã xây dựng kế hoạch tiến hành tập trung kiểm tra cơ sở kinh doanh, tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực karaoke, internet, cafe giải khát, nhà nghỉ, băng đĩa, sách báo, phim ảnh. Nhìn chung các cơ sở kinh doanh dịch vụ chấp hành tốt các quy định của nhà nước.

## 5/ Lĩnh vực môi trường.

Công tác bảo vệ môi trường được chú trọng, các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường đã được tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, công tác thanh, kiểm tra về bảo vệ môi trường ngày càng được tăng cường, đặc biệt là kiểm

tra đột xuất đối với các cơ sở cơ nguy cơ gây ô nhiễm. Thường xuyên phối hợp các cơ quan ban ngành và UBND các xã kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ môi trường. Đồng thời tiến hành kiểm tra công tác chấp hành pháp luật về hoạt động khoáng sản và quản lý sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện. Trong quá trình kiểm tra, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã nhắc nhở các chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện tốt các nội dung trong bản cam kết bảo vệ môi trường đã đăng ký. Việc thu gom, xử lý rác thải chuyển biến rõ nét, các điểm rác tự phát đã giảm đáng kể. Quý I/2018, Phòng Tài nguyên môi trường tham mưu UBND huyện xác nhận 07 hồ sơ xin đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường. Đang giải quyết 01 hồ sơ xin đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường; tiến hành kiểm tra, xác minh nội dung kiến nghị của cử tri về ô nhiễm môi trường tại xã Tân Hiệp, xã Thanh Bình và xã Tân Khai. Kết hợp Đội Quản lý công trình đô thị huyện, chính quyền địa phương xã Tân Hưng kiểm tra, xác minh nội dung đơn kiến nghị của ông Ngô Văn Biền và bà Vũ Thị Minh đối với bãi rác xã Tân Hưng.

#### **6/ Lĩnh vực khoa học – công nghệ.**

*6.1. Trồng trọt, BVTV.* Thường xuyên theo dõi, đưa ra thông báo về tình hình dịch bệnh và biện pháp phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng; Duy trì hoạt động thường xuyên của CLB-IPM với 85% hội viên tham gia để nông dân trao đổi, học tập kinh nghiệm ứng dụng trong phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng; hướng dẫn cách phòng, trị bệnh trên cây trồng như: bệnh chết nhanh, chết chậm trên cây tiêu, cách phòng trị sâu bọ hại điều trong giai đoạn ra bông và trái non. Phối hợp với Viện Bảo vệ thực vật, Trạm Trồng trọt- BVTV thực hiện các mô hình tiêu tại xã Thanh An và An Khương; Triển khai mô hình trồng bắp biến đổi gen tại xã An Khương, Phước An.

*6.2. Khuyến nông.* Duy trì hoạt động các câu lạc bộ: 04 CLB Khuyến nông (cùng nhau chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm sản xuất) tại Tân Hiệp (CLB chăn nuôi tại ấp Bàu Lùm, CLB cao su tại ấp Tân Lập), CLB trồng trọt tại xã Minh Tâm, CLB chăn nuôi tại xã Tân Quan; triển khai các mô hình khuyến nông theo kế hoạch và mô hình đạt hiệu quả cao cần nhân rộng điển hình trong thời gian tới và tiếp tục thực hiện tiếp các mô hình khuyến nông còn kéo dài qua năm 2018.

*6.3. Chăn nuôi – Thú y.* Tình hình dịch bệnh: Đàn gia súc gia cầm phát triển ổn định, không có dịch bệnh xảy ra, duy trì tốt công tác phòng chống dịch bệnh, kiểm tra phun xịt các cơ sở giết mổ, kiểm dịch động vật, kiểm tra vệ sinh thú y và các sản phẩm động vật. Đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm đợt I/2018. Kết quả: trên địa bàn huyện không có hiện tượng bệnh dịch bùng phát trên gia súc, gia cầm.

#### *6.4. Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2010 –2020.*

Tổng kết chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017 và kế hoạch thực hiện năm 2018. Phối hợp UBND các xã, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện đường bê tông xi măng theo cơ chế đầu tư công trình đặc thù năm 2017. Trên cơ sở đó, tham mưu UBND huyện đăng ký xây dựng đường bê tông xi măng năm 2018. Phối hợp với UBND xã An Khương và các đơn vị có liên quan rà soát nhu cầu vốn để về đích nông thôn mới năm 2018.

## **// Một số hoạt động của khoa giáo cơ sở.**

Bên cạnh các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao vui tươi lành mạnh chào mừng các ngày lễ lớn trong quý I/2018, Khoa giáo cơ sở đã tích cực tham mưu Đảng ủy, UBND các xã tập trung chỉ đạo công tác khắc phục thời tiết khắc nghiệt; duy trì tốt công tác phòng chống dịch bệnh, kiểm tra phun xịt các cơ sở giết mổ, kiểm dịch động vật, kiểm tra vệ sinh thú y và các sản phẩm động vật. Ngoài ra, các tổ khoa giáo cơ sở đã chú trọng thúc đẩy sự phát triển đồng bộ trên các lĩnh vực khoa học công nghệ, Y tế, dân số - KHHGD, bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em; phối hợp với các Trường học trên địa bàn tổ chức tốt các hoạt động Cẩm trại và tổ chức Đêm văn nghệ trong dịp trước Tết Nguyên đán ở các Trường Tiểu học, THCS; tổ chức các hoạt động chăm lo tết cho người nghèo, hoạt động nhân đạo, từ thiện, bảo vệ môi trường, VH-TT-TDTT, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội...

### **III/ Đánh giá kết quả:**

Trong quý I, công tác Khoa giáo đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng trong việc đưa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống của nhân dân. Các ngành thuộc khối Khoa giáo đã phối, kết hợp với các phòng, ban từ huyện đến cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện tốt chỉ thị, nghị quyết của cấp trên với chất lượng ngày được nâng cao.

### **Phương hướng hoạt động quý II/ 2018**

#### **I. Phương hướng chung:**

Bộ máy khoa giáo huyện tiếp tục tham mưu giúp cấp ủy triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác khoa giáo bằng những kế hoạch, chương trình hành động cụ thể của từng ngành, từng cấp, từng địa phương. Ban Tuyên giáo tham mưu Huyện ủy tổng kết 10 năm việc thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 6/8/2008 “về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Báo cáo 5 năm thực hiện Nghị quyết 36 – NQ/TW ngày 1/7/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu bền vững và hội nhập quốc tế. Chỉ đạo ngành Y tế thực hiện tốt công tác nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân. Tiếp tục theo dõi công tác quản lý, hoạt động VH- TDTT. Các ngành trong khối Khoa giáo tiếp tục đẩy mạnh việc hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra trong quý II năm 2018. Kịp thời báo cáo, kiến nghị các cấp có thẩm quyền để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

#### **II. Nhiệm vụ chủ yếu của các ngành trong khối Khoa giáo:**

##### **1. Lĩnh vực giáo dục.**

Tiếp tục thực hiện công tác chuyên môn của ngành, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về lĩnh vực giáo dục, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng trong việc dạy và học; khuyến học, khuyến tài; công tác phổ cập giáo dục; công tác chống tái mù chữ; công tác đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên; đổi mới phương pháp dạy học. Tập trung công tác kiểm tra, đánh giá các trường MN, TH, THCS cuối năm học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục; tổ chức tốt các kỳ thi học kỳ II khách quan, hiệu quả. thành lập đoàn kiểm tra hành chính các đơn vị trường học; tổ chức hội thi thể dục thể thao cấp huyện.

## **2. Lĩnh vực y tế.**

Phòng Y tế tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực hành nghề y tế tư nhân, thực hiện nghiêm Luật khám bệnh, chữa bệnh, Luật dược và các quy định của Bộ Y tế, đưa công tác quản lý hành nghề y, dược tư nhân ngày càng chặt chẽ và hiệu quả. Có hình thức xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với những cơ sở vi phạm, đảm bảo an toàn và nâng cao chất lượng phục vụ trong công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn huyện. Tham mưu UBND huyện kiểm tra tháng hành động về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm; tập trung thực hiện các biện pháp kiểm tra, giám sát ATTP, kiểm nghiệm ATTP phòng chống ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm; chương trình mục tiêu Quốc gia về dân số kế hoạch hóa gia đình năm 2018 cho tuyến xã; tăng cường công tác khám chữa bệnh BHXH; tiếp tục củng cố nguồn nhân lực ngành y tế của huyện.

## **3. Lĩnh vực Lao động Thương binh và xã hội.**

Phòng Lao động thương binh và xã hội tiếp tục rà soát, kiểm tra, nghiệm thu và nhập dữ liệu thông tin cung cầu lao động vào phần mềm quản lý của Sở LĐTB&XH tỉnh. Tham mưu UBND huyện tiếp tục triển khai công tác Lao động - việc làm, công tác Bình đẳng giới – Vì sự tiến bộ của phụ nữ, công tác trẻ em, công tác tệ nạn xã hội. Thực hiện tốt công tác lao động, việc làm và đào tạo nghề cho lao động nông thôn và công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em. Tiếp tục giải quyết các hồ sơ hoạt động kháng chiến và hồ sơ theo Nghị định 31/NĐ-CP, NĐ 150/NĐ-CP, Quyết định 290/QĐ-TTg, QĐ 62...; Hoàn thành công tác tổng điều tra hộ nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020, tổng hợp đề nghị UBND huyện phê duyệt đồng thời in và cấp giấy chứng nhận hộ nghèo năm 2018 và đề nghị cấp thẻ BHYT cho người nghèo theo quy định, chủ động tham mưu UBND huyện xây dựng dự thảo đề án giảm nghèo và kế hoạch giảm nghèo năm 2018 khi có hướng dẫn, chỉ đạo; thực hiện việc chi trả trợ cấp cho đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội đảm bảo đầy đủ, kịp thời, chính xác; rà soát, khảo sát thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng.

## **4. Lĩnh vực Văn hóa – Thông tin.**

Tiếp tục chỉ đạo Trung tâm văn hóa – Thể thao, Đài truyền thanh huyện; Ban văn hóa thông tin các xã tập trung kịp thời tuyên truyền sâu rộng, trong cán bộ, công chức, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước trong quý II/2018; kiện toàn các Ban Chỉ đạo do Phòng Văn hóa và Thông tin làm thường trực; triển khai kế hoạch phong trào “TĐĐKXDDSVH, đô thị văn minh” năm 2018 đến Ban Chỉ đạo cấp xã, Ban Vận động khu dân cư trên địa bàn huyện; phối hợp với các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, Sở Thông tin truyền thông; Sở Văn hóa thể thao và du lịch thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được phân công và các nhiệm vụ khác do UBND huyện chỉ đạo.

## **5. Lĩnh vực môi trường.**

Lập kế hoạch kiểm tra định kỳ công tác chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường quý II/2018 đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện; báo cáo UBND huyện kết quả công tác chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại

xã Tân Hiệp, Thanh Bình, Tân Khai, Tân Hưng và vị trí đất thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn huyện; tiếp nhận và thẩm định hồ sơ cam kết bảo vệ môi trường trình UBND huyện phê duyệt; chỉ đạo Văn phòng đăng ký QSD đất thực hiện việc đăng ký thế chấp, xóa thế chấp, chỉnh lý biên động đất đai theo đúng tiến độ; giải quyết tranh chấp đất đai và mảng môi trường, khoáng sản đúng quy trình, thời gian quy định; thực hiện tốt mục tiêu 5 giảm, phòng chống tham nhũng, tập trung tuyên truyền các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực đất đai và Tài nguyên môi trường cho người dân nắm và hiểu biết.

#### **6/ Khoa học - công nghệ.**

Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND huyện kế hoạch tổ chức tuyên truyền sử dụng tiết kiệm và dự trữ nguồn nước, thức ăn, áp dụng biện pháp tưới tiết kiệm trong sinh hoạt, chăn nuôi và sản xuất cho người dân trên địa bàn 13 xã; thực hiện tốt công tác kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh theo đúng quy định; hỗ trợ các hộ gia đình, cá nhân có khả năng về vốn, có kinh nghiệm và tâm huyết làm giàu từ nông nghiệp mở rộng quy mô sản xuất hình thành trang trại, sản xuất hàng hoá đáp ứng nhu cầu thị trường; tiếp tục tăng cường công tác ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào các lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt, công tác khuyến nông và chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Ứng dụng các mô hình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học thân thiện với môi trường, ứng dụng các mô hình thâm canh tăng vụ đối với những vùng còn khó khăn về nước tưới, nhân rộng các mô hình tưới nước tiết kiệm và sản xuất rau an toàn. Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các mô hình khuyến nông áp dụng giống mới phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng tại địa phương; chuyển giao khoa học kỹ thuật mới cho bà con nông dân theo đúng kế hoạch được phê duyệt, đảm bảo đúng tiến độ năm 2018. Duy trì hoạt động và nhân rộng các câu lạc bộ trồng trọt chăn nuôi tại các xã; tham mưu UBND huyện tổ chức theo dõi, giám sát tiến độ, báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Hớn Quản.

**Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động Khoa giáo quý I và phương hướng quý II năm 2018 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hớn Quản.**

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Thường trực Huyện ủy;
- Ban Tuyên giáo các xã;
- Khối khoa giáo;
- Lưu.

**K/T TRƯỞNG BAN**  
**PHÓ BAN**



**Lê Minh Khanh**